

**คำกล่าวปราศรัยของนายกสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย
เนื่องในโอกาสที่สมาคมเลียงเป็นเกียรติแก่บัณฑิตใหม่
จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ปีการศึกษา 2517
ณ สุเมธธอาจารย์ ศาลาพระเกษว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พุธที่ 16 กรกฎาคม 2518 เวลา 18.30 น.**

ท่านแขกผู้มีเกียรติ ท่านอาจารย์ ท่านบัณฑิตสถิติ ท่านสมาชิกที่เคารพรัก

คืนวันนั้นผมโชคดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสพบประสังสรรค์กับพวกท่านบัณฑิตทั้งหลาย ซึ่งทางสมาคมสถิติแห่งประเทศไทยได้จัดให้มีการเลียงเป็นเกียรติให้ ตามธรรมเนียมนั้นกล่าวว่า ผู้กล่าว คำปราศรัยย่อมจะเป็นผู้ที่ให้กำลังใจ (inspiration) แก่บรรดาผู้ฟัง แต่สำหรับกรณีนี้ตรงกันข้าม ท่าน บัณฑิตสถิติทั้งหลายต่างหากที่เป็นผู้ให้กำลังใจแก่ผู้กล่าวคำปราศรัย

ในนามของสมาคมสถิติแห่งประเทศไทยผมขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับท่านในโอกาส ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษา 2517 นี้

การศึกษาซึ่งท่านได้รับมาจากมหาวิทยาลัย จะช่วยให้ท่านสามารถดำเนินวิถีชีวิต อนาคตของท่านได้อย่างมีระเบียบและโอกาสที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้ดีกว่าเพื่อนๆ ของท่านซึ่งไม่ได้มีโอกาสเช่นเดียวกับท่าน จะเปรียบได้ก็คล้ายกับคนเดินทางที่มีแผนที่ซึ่งทำขึ้นจาก ประสบการณ์ของผู้ที่เดินทางไปก่อนท่าน ช่วยชี้ให้เห็นทางคดเคี้ยวของเส้นทางซึ่งจะต้องระวัง ก่อนที่จะไปสู่จุดหมายปลายทาง เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่ท่านจะใช้แผนที่นี้ให้เป็นประโยชน์ในการดำเนิน ชีวิต การที่จะไม่ยอมเชื่อเลย ก็จะมีผลเสียหลาย ซึ่งท่านอาจจะเสียใจภายหลัง แต่ในขณะที่เดียวกันจะหลั บหูหลับตาเชื่อทุกอย่างก็ไม่สมควร แผนที่ชี้ทางที่ดีที่สุดในปัจจุบันนี้ก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต อาจจะทำให้เกิดแผ่นดินไหว น้ำท่วม พายุร้ายแรงซึ่งต้องทำให้มีการแก้ไขทางเดินของแผนที่ซึ่งทำไว้แล้วก็ได้ ในเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเช่นนี้แหละที่วิชาความรู้ของท่านซึ่งได้รับมาจากมหาวิทยาลัยจะช่วยให้ท่าน สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ได้และปลอดภัย

ท่านบัณฑิตที่รัก นับตั้งแต่วันที่ที่ท่านจบการศึกษาระดับสูงเช่นมหาวิทยาลัย ท่านย่อม เป็นผู้ใหญ่โดยสมบูรณ์ ท่านจะหวังพึ่งผู้ปกครองหรือใครๆ อีกต่อไปมิได้นอกจากตัวของท่านเอง ในฐานะ ที่ท่านเป็นผู้ใหญ่ ท่านก็จะมีคามรับผิดชอบบางอย่างเพิ่มขึ้นนั่นคือ

- ความรับผิดชอบต่อตัวของท่านเอง
- ความรับผิดชอบต่อครอบครัวของท่าน
- ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ และในที่สุด
- ความรับผิดชอบต่ออาชีพของท่าน

ความจริงสำหรับความรับผิดชอบ 3 รายการแรกคือต่อตัวท่านเอง ต่อครอบครัวของท่าน ต่อสังคมและประเทศชาตินั้น ย่อมเป็นภาระและหน้าที่ของทุกคนแล้ว แม้แต่เมื่อยังเด็ก หากแต่เพิ่มหนัก ขึ้นเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่เท่านั้น เป็นความรับผิดชอบของเด็กทุกคนที่จะต้องประพฤติตนด้วยความซื่อ

ลัดขัยอันหมั่นเพียรช่วยบิดามารดาทุกโอกาสที่จะให้ดำเนินชีวิตครอบครัวอย่างราบรื่น และมีความสุข เด็กทุกคนจะต้องร่วมในกิจกรรมซึ่งจะช่วยให้สังคมดีขึ้น คิดช่วยเหลือผู้อื่นที่ไม่มีโอกาสดีเท่าตน เช่นช่วยในกิจกรรมของเยาวชนซึ่งออกไปยังชนบท กิจกรรมของลูกเสือ ของสโมสรอินเตอร์แอค และโรตาออค เป็นต้น เมื่อจบการศึกษาเป็นผู้ใหญ่เต็มที ความรับผิดชอบทั้งสามอย่างนี้ก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากมา ต่อไปนี้ท่านจะต้องไม่แต่เพียงมีความซื่อสัตย์ขยันขันแข็งอย่างเดียวเท่านั้น ท่านยังจะต้องพยายามช่วยรับภาระที่จะทำให้สังคมของเราดีขึ้นโดยร่วมในกิจการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ รับผิดชอบต่อชาติของเราในด้าน การทหารและร่วมในด้านกิจการเมืองเพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตยให้คงอยู่กับประเทศไทยตลอดไป

ความรับผิดชอบในรายการสุดท้ายของท่านก็คือความรับผิดชอบต่ออาชีพของท่าน คือ วิชาการสถิติหลังจากที่ท่านได้ผ่านการศึกษานามหาวิทยาลัยท่านคงจะคิดว่า "เอาละหมดเรื่องเล่าเรียนกันที่ รั้วมหาลัยแล้วเรียนมาตั้ง 4-5 ปี" ต่อไปนี้ไม่ต้องจับต้องตำรากันอีกต่อไปแล้ว แท้ที่จริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ แม้ท่านจะได้รับปริญญาสถิติบัณฑิตมาแล้วก็ตาม แต่การศึกษาหาได้สิ้นสุดลงแต่เพียงนั้นไม่ ตรงกันข้ามเท่าที่ท่านศึกษาจากอาจารย์มาเป็นเวลา 4 ปีนั้นเป็นแต่เพียงการเริ่มต้นเท่านั้น หากท่านหมดความสนใจที่จะศึกษาเล่าเรียนต่อไปโดยจะเป็นด้วยตนเองหรือเรียนต่อปริญญาโทแล้วท่านจะไม่สามารถก้าวตามโลก ความรู้เดิมของท่านจะล้าสมัยและค่อยๆหมดไปทุกที นอกจากเรียนต่อในมหาวิทยาลัยหรือเรียนเพิ่มเติมเองโดยตามลำพังแล้ว อีกทางหนึ่งซึ่งท่านอาจจะเพิ่มพูนความรู้ของท่านได้ก็คือ การร่วมกิจกรรมของสมาคมอาชีพ เช่นสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพราะท่านจะมีโอกาสฟังการบรรยายเกี่ยวกับทางวิชาการสถิติ และวิชาการที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ ทางที่ดีที่สุดอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้ความรู้ของท่านก้าวหน้าก็คือ โดยการเขียนเรื่องทางวิชาการลงในวารสารสถิติของสมาคม ที่น่มาว่าการเขียนเป็นวิธีที่ดีจะเพิ่มพูนความรู้ก็เพราะการเขียนทางวิชาการนั้นเป็นการบังคับให้ท่านใช้ความคิดอ่านที่ริเริ่มไปในขณะเดียวกันและการทำเช่นนั้นย่อมเป็นการช่วยให้ท่านหันกับวิชาการสถิติสมัยใหม่อยู่เสมอโดยอัตโนมัติ เพื่อนักสถิติของท่านก็จะได้รับความรู้จากการอ่านเรื่องของท่านซึ่งได้เขียนขึ้น และวิชาการสถิติก็จะได้รับความรู้ใหม่เพิ่มขึ้นมาก

ในอนาคตท่านจะมีความรู้ลึกกว่าแขนงวิชาความรู้สถิติที่ท่านเรียนมานั้นจะแคบเกินไปเสียแล้ว ท่านอาจจะอยากมีความรู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ประชากร Biometrics, Econometrics ฯลฯ จะมีหลายครั้งที่ท่านนึกว่าท่านควรจะเรียนวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาสถิติมาบ้างในระหว่างที่ท่านอยู่มหาวิทยาลัยเช่น วิชาเศรษฐศาสตร์ ประกันชีวิต Physics หรือแม้แต่วิศวกรรม ยังไม่เป็นการสายเกินไปที่ท่านจะหาความรู้ด้านวิชาการเหล่านี้จากการบรรยายและการอภิปรายของสมาคมอาชีพต่างๆ หรือไม่ก็จากการเรียนต่อในภาคฤดูร้อน

การช่วยในกิจกรรมของสมาคมในฐานะกรรมการแขนงหนึ่งแขนงใดก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มพูนความรู้ของท่าน ในขณะเดียวกันก็เป็นประโยชน์แก่อาชีพด้วย ประสบการณ์ต่างๆ ซึ่งจะได้จากการสังสรรค์และทำงานร่วมกันกับสมาชิกและกรรมการอาชีพเดียวกัน แม้จะต่างรุ่นต่างวัย จะเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่า และจะช่วยให้สมาคมก้าวรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว แต่ที่สำคัญก็คือ ท่านจะพูดได้เต็มปากว่าท่านได้พยายามที่จะรับผิดชอบต่ออาชีพของท่านแล้วจนสุดความสามารถ

ท่านบัณฑิตที่รัก ขอโชคติงเป็นของทุกท่านตลอดกาล



Click photo to enlarge

บัณฑิต กันตะบุตร